



## ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ



เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมต้อนรับ นายธงชัย บุตรนุชิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นายปัญญา จันทรละออง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด โดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่การประกวด จังหวัด จำนวน 40 คะแนน อำเภอ จำนวน 50 คะแนน และชมรม จำนวน 50 คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศต่อไป

## คณะวิทยากร มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยรถโมบายวิทยาศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยรถโมบายวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ Delivery ด้วยห้อง Lab เคลื่อนที่กับรถโมบายวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 จำนวน 5 ท่านจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ นางกุลสรดา จอมแก้ว โรงเรียนสบต๋าววิทยา (แบ่งภักดีอุปถัมภ์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางภิรมพร การะบุญ โรงเรียนแม่หวาดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นางสาวทิพดา ตีบกั้นเงิน โรงเรียนแม่แก้ววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสาวทิวพร สร้อยมณีวรรณ โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และ นางนัญฉิรา อินทะพันธ์ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการดำเนินโครงการประจำปี 2567 และแนะนำการใช้งานรถโมบายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอการออกแบบห้องปฏิบัติการนอกชั้นเรียนโดยใช้รถโมบายวิทยาศาสตร์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการนำรถโมบายวิทยาศาสตร์ ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนที่สังกัด พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง





# คณะกรรมการ มร.ลป. ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 3/2567



ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดย ผศ.ดร.อรพรรณ ตูจันดา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาจัดทำ Road map ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยร่วมกันกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป

## คณะมนุษยฯ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมธาทัต อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผศ.ชัตติยา ชิตยวรา ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศต.บ.) รับการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อ.ปรากฏา ใจดี ประธานสาขาวิชาดนตรี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาดนตรี (ศต.บ.) รับการประเมินฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) รับการประเมินฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.มณีนันท์ จันทร์หนู ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) รับการประเมินฯ และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผศ.ธงชัย ปันสุข ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) รับการประเมินฯ

ในการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัชฎา สีสวม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิต ปัญญาอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรบุษ คฤหานนท์ และ อ.กนกกร ศิริจิตติ อ.ณรงค์ เครือกันทา ผศ.ชัยวุฒิ โภเมศ ผศ.ดร.จาวรรรณ ลิ้มไปบุลย์ ผศ.ดร.ณิ นีพัทธ์ศานต์ และ ผศ.ดร.ปณณทัต กัลยา ร่วมประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร





# งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มร.ลป. กำหนดจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567



เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบ Online ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดการทดสอบในครั้งนี้ ในภาคเข้ามีนักศึกษาในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และสาขาวิชาบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และในภาคบ่ายมีนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

## มร.ลป. จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยในภาคเช้า เป็นการสอบข้อเขียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาวัดแววจิตใจเป็นครู ในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี ซึ่งมีผู้เข้าสอบกว่า 100 คน

ในภาคบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ และการสอบวิชาปฏิบัติดนตรี ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พร้อมแจ้งรายละเอียดเอกสาร และกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 5162 หรือ 086 - 4215760 ในวันและเวลาราชการ





# สวท. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภาคกรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมส่งเสริมการศึกษาอาชีพ หัวข้อ “การย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติจากครั่ง” และ หัวข้อ “การใช้งาน Smart Phone และบริการจากหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความพร้อมในด้านความรู้ และการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเข้าใจด้านดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นางจิตราภรณ์ เทวะนา บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติจากครั่ง” และ นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การใช้งาน Smart Phone และบริการจากหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีผู้มีความสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

# สวท. มร.ลป. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลประชาชนฯ เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เรื่อง “พลิกโฉมบริการภาครัฐ ด้วยนวัตกรรมแอปพลิเคชัน” สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วิทยากรโดย นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าอบรม จำนวน 50 คน

โดยมี นายณภนัท สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ คณะทำงานโครงการฯ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านสา ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความร่วมมือพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





# คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดการอบรมในโครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2 แบบออนไลน์



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมในโครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2 แบบออนไลน์ ในหัวข้อ "Overview of Strategic Marketing and Innovation for Cosmetics Product" โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุจภา ศรีสุรางค์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.วีรบุษ คุพหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธงชัย กุบโคกรวด ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร

ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศที่เน้นการสร้างนวัตกรรม โดยมีการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งในปี 2567 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการดำเนินงานและจัดการแข่งขัน การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนและครูที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 113 ทีม (460 คน) ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทคิวพี (ประเทศไทย) โดยจะทำการคัดเลือกและจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นลำดับต่อไป



พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมอื้องหลวง อาคาร ๕๒  
คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

**เปิดรับสมัคร**

- ☑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สปศ.)
- ☑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ☑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

**ปิดนี้ถึง 24 พ.ค. 2567**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  
รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2567  
เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร 4  
ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

# ITA 2024

## TRANSPARENCY WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สำรวจความต้องการ หลักสูตรฝึกอบรม

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จนถึง 21 มิถุนายน 2567




สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-227391 หรือ 0503 หรือ Line: @lpru.ac.th  
Facebook: com/lpru.ac.th